

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การศึกษาความรู้ และนิสัยอุตสาหกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างนิสัยอุตสาหกรรม ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาคใต้ตอนบน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อนักศึกษา	นางสาวปัทมา อึ้งแจ้ง
สาขาวิชา	การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง
ภาควิชา	การศึกษานอกโรงเรียน
ปีการศึกษา	2541

### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในด้านเนื้อหาหลักสูตรการเสริมสร้างนิสัยอุตสาหกรรม ที่ส่งเสริมการเตรียมเข้าสู่การปฏิบัติงานในระบบอุตสาหกรรม 2) เปรียบเทียบระดับความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านเนื้อหาของหลักสูตรการเสริมสร้างนิสัยอุตสาหกรรม ที่ส่งเสริมการเตรียมเข้าสู่การปฏิบัติงานในระบบอุตสาหกรรม ก่อนและหลังการฝึกอบรม 3) ศึกษานิสัยอุตสาหกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4) เปรียบเทียบนิสัยอุตสาหกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ก่อนและหลังการฝึกอบรม 5) ศึกษาระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อนิสัยอุตสาหกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 6) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อนิสัยอุตสาหกรรมของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างนิสัยอุตสาหกรรม ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 132 คน ได้มาจากการสุ่มระดับชั้น (stratified random sampling) และ 2) ครูผู้สอน จำนวน 19 คน และ 3) ผู้ประกอบการ จำนวน 31 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบทดสอบ แบบวัดนิสัยอุตสาหกรรม และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( $\bar{X}$ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test

### ผลการวิจัยพบว่า

1. ความรู้ในด้านเนื้อหาของหลักสูตรที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานในระบบอุตสาหกรรม
  - 1.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ เมื่อพิจารณาเนื้อหาความรู้ในแต่ละด้านพบว่า ความรู้ในด้านสารสนเทศ อยู่ในระดับค่อนข้างดี ความรู้ในด้านกิจกรรม 5 ส ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการสมัครงาน อยู่ในระดับพอใช้ ส่วนความรู้ในด้านกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องยังอยู่ในระดับที่ต้องแก้ไข
  - 1.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ก่อนการฝึกอบรมกับหลังการฝึกอบรมแตกต่างกัน โดย

หลังจากได้รับการฝึกอบรมแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นในทุกด้าน

## 2. ด้านนิสัยอุตสาหกรรม

2.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีนิสัยอุตสาหกรรมโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณานิสัยอุตสาหกรรมแต่ละด้าน พบว่าด้านความเฉลียวฉลาด ยังอยู่ในระดับต่ำ ส่วนด้านอื่น ๆ คือด้านวินัยในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต มนุษย์สัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความขยันและอดทน การตรงต่อเวลา และมารยาทอันดีงาม อยู่ในระดับปานกลาง

2.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีนิสัยอุตสาหกรรมโดยภาพรวม ก่อนการฝึกอบรมกับหลังการฝึกอบรมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณานิสัยอุตสาหกรรมในรายด้านพบว่า มีความแตกต่างกันคือ ด้านการตรงต่อเวลา

2.3 ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีนิสัยอุตสาหกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณานิสัยอุตสาหกรรมในรายด้านพบว่า ด้านวินัยในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต มนุษย์สัมพันธ์ การตรงต่อเวลา และมารยาทอันดีงาม อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความขยันและอดทน ความเฉลียวฉลาด อยู่ในระดับปานกลาง

2.4 ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อนิสัยอุตสาหกรรมโดยภาพรวม ของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณานิสัยอุตสาหกรรมในรายด้านพบว่า ด้านวินัยในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันและอดทน มนุษย์สัมพันธ์ การตรงต่อเวลา และมารยาทอันดีงาม อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านความเฉลียวฉลาด อยู่ในระดับปานกลาง

2.5 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นว่าหลังจากได้เข้ารับการฝึกอบรมแล้วตนเองได้ปรับปรุงนิสัยด้านการตรงต่อเวลามากที่สุด

โดยสรุป ในภาพรวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ที่ส่งเสริมการเตรียมเข้าสู่การปฏิบัติงานในระบอบอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นหลังจากผ่านการฝึกอบรม แต่ความรู้ในด้านกฎหมายแรงงาน ยังต้องมีการปรับปรุงส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น ในด้านนิสัยอุตสาหกรรม จากกระบวนการฝึกอบรมช่วยพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีนิสัยอุตสาหกรรมในด้านการตรงต่อเวลาเด่นชัดที่สุด ส่วนครูผู้สอนและผู้ประกอบการมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีนิสัยอุตสาหกรรม ด้านความซื่อสัตย์สุจริตมากที่สุด รองลงมาคือ มารยาทอันดีงาม และความรับผิดชอบต่อลำดับ